
2. fundur skólanefndar vegna æskulýðsmála árið 2017, haldinn 5. september 2017 í 

Félagsmiðstöðinni Zero kl. 14:00. 5. fundur kjörtímabilsins 2014 – 2018. 

Mætt til fundar: Bjarney Vignisdóttir, formaður  sem ritaði fundargerð, Jón Bjarnason, Vigdís 

Furuseth og Maja Vilstrup, forstöðumaður Zero. Ásmundur Lárusson og Ingvar Hjálmarsson 

boðuðu forföll.  

 

Dagskrá: 

1. Skipan í ungmennaráð Hrunamannahrepps 

2. Önnur mál 

Formaður setti fundinn og bauð viðstadda velkomna. 

Gengið var til dagskrár. 

 

 

1. Skipan í ungmennaráð Hrunamannahrepps 

Skipaðir voru sem aðalmenn í Ungmennaráð Hrunamannahrepps Bartek Lacek, 

Sigríður Helga Steingrímsdóttir og Viktor Máni Sigurðarson og varamenn voru 

skipaðir Brynja Sólveig Pálsdóttir, Rúnar Guðjónsson og Anna Marý Karlsdóttir. 

 

2. Önnur mál 

a) Starfsáætlun Zero veturinn 2017-2018 

Maja kynnti starfsáætlun vetrarins, góðar umræður sköpuðust um hana. 

 

Fleira var ekki gert. Fundi slitið kl 14:50 

 


